

## กรุงเทพธุรกิจ ริมนนักษัตร

●● หลังจากลือกันให้แซดว่า **“วิสิษฐ กอวรกุล”** เจ้าพ่อวงการอสังหาฯ ผู้บริหารใหญ่แห่ง JW GROUP กำลังเตรียมเปิดโปรเจกต์ใหญ่ไฮมอพอพพิคฟรีเียมมีลิฟท์แก้วส่วนตัว ตัดถนนตรงประภา-ดอนเมือง ใกล้ทั้งสนามบิน มีรถไฟไฟฟ้า โทลเวย์ทางด่วน เพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ลงทุนและผู้อยู่อาศัย ล่าสุดเมื่อ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา เปิดตัวโครงการแบบจัดเต็มบรรยากาศลูกค้าให้การตอบรับอบอุ่นมาก

●● สัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้น IPO น้องใหม่ **“ไซต์บีก”** ที่นำกลุ่มทุนรอดอยอย่างใจจดใจจ่อมาหลายปี สำหรับ **บมจ.โอเอสเอส หรือ OSP** ก็เคาะกรอบราคาขาย **“หุ้น OSP”** ที่ช่วงราคาหุ้นละ 22-25 บาท แบบเจียบๆ ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดของบริษัทอายุ 100 กว่าปีที่ข้อมูลทุกอย่างต้องไฟนอล (Final) จริงๆ แล้วถึงจะเผยแพร่เอกสารณะได้แหม!! สมแล้วที่เป็นบริษัทเก่า บริษัทแก่อายุยาวนาน...!!!

●● แต่ไม่ใช่จะไม่เปิดตัวนะ!! เพราะในวันที่ 24 ก.ย.นี้ ผู้บริหารระดับสูง **เพชร โอเอสเอส** **วรณิภา ภักดีบุตร** และ **พรธิดา บุญสา** เตรียมนำเสนอข้อมูลไฮไลต์จุดเด่นทางธุรกิจให้แก่กลุ่มทุนรายย่อย แ่วว่ามาว่างานนี้เตรียมงานจัดแบบนิทรรศการมีสินค้าของกลุ่มโอเอสเอสมาให้นักลงทุนได้ชมกับแบบเต็มๆ นักลงทุนที่สนใจสามารถร่วมรับฟังข้อมูลพร้อมกันได้เลยจ้า...



เพชร โอเอสเอส



อมร พุฒิพิริยะ

●● นานๆ จะออกมาเจอหน้า **“ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์”** บอสใหญ่ **บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.** ล่าสุดมาเป็นเกียรติบัตรให้กับ **“วีระศักดิ์ ถ้ำอมร”** ผู้ชนะการประกวดออกแบบโลโก้ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ด้วยการมอบเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดกว่า 200 ชิ้นงาน ซึ่งผลงานที่ชนะได้สื่อความหมายโลโก้ภายใต้คอนเซ็ป **“minimal futuristic”** เรียกง่ายแต่ทันสมัย และใช้การสื่อสารตัวเลข 30 ปี

●● **พีทมูรูที (Rooty)** มีข่าวดีมาบอกจ้า... สำหรับคนที่ชื่นชอบ **“เครื่องดื่มรูทีเบียร์สดชื่น แกรมชาบซ่า”** ตอนนี้ A&W ใจสปอร์ตแจกฟรีโดยมีกติกาแสนง่าย เพียงแค่ Add LINE พิมพ์ชื่อ @awthai คลิกลิงก์ก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกครบครันเดียวกับ A&W ทันที และจะได้รับโค้ดคูปอง รับฟรีเครื่องดื่มรูทีเบียร์ ขนาดปกติมูลค่า 35 บาทไปทานกันแบบชื่นใจ โดย 1 สิทธิ์ จะสามารถใช้ได้แค่ 1 คูปอง ต่อ 1 ไบเสิร์จเท่านั้น หมดเขต 31 ธันวาคมนี้

●● ขณะที่ **“ตลาดหุ้นไทย”** ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังคงได้รับอานิสงส์จากข่าวดีต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระแสฟันด์โฟลว์ที่ไหลเข้าตลาดเกิดใหม่ รวมไปถึงความคาดหวังถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในประเทศ หลังจากที่มีความคืบหน้าเรื่องการเลือกตั้งชัดเจนขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งนอกเหนือจากหุ้นขนาดใหญ่ที่เป็นเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุนทั้งไทยและเทศแล้ว หุ้นขนาดเล็กก็พาเหรดปรับ

เพิ่มขึ้นกันถ้วนหน้า !!

●● เริ่มจาก **บมจ. ชโย กรุ๊ป (CHAYO)** ผู้ดำเนินธุรกิจติดตามและเร่งรัดหนี้สิน และบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์โดยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน และเพิ่งเพิ่มธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เมื่อเร็วๆ นี้ ราคา **“หุ้น CHAYO”** ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา (21 ก.ย.) ปิดการซื้อขายที่ 5.65 บาท เทียบกับราคาหุ้นไอพีโอที่ 2.88 บาทแล้ว เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว แ่วว่าในไตรมาส 4 นี้ จะเดินสายปิกธุรกิจตามแผน และในปีหน้า ก็มีแผนที่จะสร้างสินค้าใหม่ๆ มาให้กับผู้บริโภค และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักลงทุนอีกแน่นอน

●● ตามมาด้วย **บมจ. ธนพิริยะ (TNP)** ถ้าปลีกเจ้าถิ่นแห่งจังหวัดเชียงราย ราคาหุ้นขยับและมูลค่าการซื้อขายหนาแน่น รับปัจจัยบวกกรณีบัตรสวัสดิการรัฐสามารถซื้อสินค้าในห้างค้าปลีกได้อีกทั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่ผ่านมา ครม. ได้อนุมัติยกเว้น VAT ให้ผู้มีรายได้น้อย แม้จะเป็นอานิสงส์ทางอ้อม แต่ก็ทำให้หุ้นค้าปลีกกลับมา

สู่สายตานักลงทุนอีกครั้ง

●● ส่วนแผนภายในของ TNP เองก็ยังคงสานต่อแผนเดิมต่อเนื่องในงานพบนักลงทุนที่ผ่านมา **“เกสัชกรหญิงอมร พุฒิพิริยะ”** หญิงแกร่งแห่ง TNP ตอกย้ำความเชื่อมั่นว่าแนวโน้มผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังจะเติบโตต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก

เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ และเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาเที่ยวที่เชียงรายเพิ่มมากขึ้นในปีนี้ ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

●● เรียกว่า **“หญิงแกร่งแห่ง TNP”** เชื่อมั่นว่า ปี 2561 รายได้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คือเติบโต 10-15% จากปีก่อนที่มีรายได้ 1,600 ล้านบาท และตั้งงบลงทุนสำหรับการขยายสาขาเพิ่มไม่เกิน 100 ล้านบาท จำนวน 5 สาขา ปัจจุบันได้เปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว 2 สาขาในจังหวัดเชียงราย อีก 3 สาขาอยู่ระหว่างการก่อสร้างส่งผลให้ภายในสิ้นปี 2561 TNP จะมีสาขารวมกันทั้งสิ้นจำนวน 24 สาขา จากเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา มี 19 สาขา

●● 9 เดือนแรกปีนี้ มีหุ้นไอพีโอเข้าซื้อขายใน SET และ mai รวม 10 ราย และรายที่ 11 ของปีก็คือ **บมจ. เค. ดับบลิว. เมททัล เวิร์ด หรือ KWM** ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเกษตรโดยสินค้าชูโรงคือ ไบบาล ไบจอร์ ไบคัตท้าย ไครงผล ไบตันดิน ไบเกลียว ลำเลียงภายใต้ตราสินค้า **“Pegasus”** ล่าสุดเคาะราคา 1.30 บาท และได้รับการตอบรับจากนักลงทุนดีเยี่ยม คาดเข้าซื้อขายวันแรก 1 ต.ค.นี้

●● ราคาไอพีโอที่กำหนด ทาง บล.เอไอซี ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินระบุว่า **มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ที่ 22.95 เท่า คิดเป็นส่วนลดให้กับนักลงทุน 20.20%** เทียบกับ P/E หมวดสินค้าอุตสาหกรรม mai ที่อยู่ระดับ 22.95 เท่า ขณะที่บทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ 4 แห่ง กำหนดราคาเหมาะสมที่ 1.90-2.40 บาท